
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๗/๒๕๒๗ 

(ไม่รับพิจารณา) 
 

ที่ นร ๐๕๐๑/๘๔๕ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 

 

เร่ือง  หารือเกี่ยวกบัระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 

เรียน  อธบิดีกรมพาณิชย์สมัพันธ์ 
 

อ้างถึง  หนงัสอืกรมพาณิชย์สมัพันธ ์ด่วนที่สดุ ที่ พณ ๓๖๓๑/๖๖๔๓ 

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเหน็ 

 ทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมพาณิชย์สัมพันธ์ขอหารือว่าการด าเนินการจัดงานแสดง
สินค้าอาเซียนจะใช้จ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๖ (๒) (๔) และ (๑๐) ได้หรือไม่ 
เพียงใด นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เร่ืองนี้ เป็นปัญหา
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก ซึ่งในทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมาย คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะขอให้ส่วนราชการที่มีปัญหา ปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน และ
หากคณะกรรมการตามกฎหมายมีข้อสงสัยหรือส่วนราชการมีความเห็นต่างกัน จึงจะปรึกษาหารือ
ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา และตามข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการ
รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ส่ งมาพร้อมนี้ ) 
ได้ก าหนดว่ากรรมการร่างกฎหมายจะไม่พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย เม่ือเหน็ว่าเป็นเร่ืองที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมาย  ดังนั้น ในกรณีนี้ กรมพาณิชย์สัมพันธ์จึง
น่าจะปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก่อน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) อมร  จันทรสมบูรณ์ 



(นายอมร  จันทรสมบูรณ์) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 

โทร. ๒๒๒๐๒๐๖ – ๙ 
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fi wi ๐๕๐๑/๕๕๕                                                    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐
เรื่อง หารือเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เรียน อธิบดีกรมพาณิชย์สัมพันธ์

อ้างถึง หนังสือกรมพาณิชย์สัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๓๒๓๑/๒๒๕๓

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒

สิงที่ส่งมาด้วย สําเนาระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็น
ทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒

ตามหนังสือที่อ้าง
             ถึง กรมพาณิชย์สัมพันธ์ขอหารือว่าการดําเนินการจัดงานแสดง
สินค้าอาเซียนจะใช้จ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๒ (๒) (๕) และ (oo) ได้หรือไม่
เพียงใด นั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่องนี้เป็นปัญหา
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก ซึ่งในทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมาย คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะขอให้ส่วนราชการที่มีปัญหา ปรึกษ
             าหารือกับคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน และ
หากคณะกรรมการตามกฎหมายมีข้อสงสัยหรือส่วนราชการมีความเห็นต่างกัน จึงจะปรึกษาหารือ
ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา และตามข้อ ๓๕ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการ
รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ส่งมาพร้อมนี้)
ได้กําหนดว่ากรรมการร่างกฎหมายจะไม่พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่
อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมาย ดังนั้น ในกรณีนี้กรมพาณิชย์สัมพันธ์จึง
น่าจะปรึกษาหารือกับคณะกรรมการพัฒนาการส่งออ
             กซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์
             [END PAGE 1]
             (นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
Tis. ๒๒๒๒๐๒๐๒๐ - ๕
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